

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8175 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 10 năm 2016

V/v tham mưu giải quyết  
kiến nghị của địa phương

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,  
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính,  
Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ.

Chuẩn bị nội dung phục vụ cho các buổi làm việc tại địa phương theo Chương trình công tác năm 2016 của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho các ngành chức năng nghiên cứu những kiến nghị của địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết, cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu
<b>I</b>	<b>Huyện Krông Năng</b>	
1	Việc thực hiện đấu thầu xi măng trong xây dựng nông thôn mới có nhiều bất cập, vì khi thi công xây dựng còn tùy thuộc vào huy động đóng góp của nhân dân, nên một lúc không thể làm 01 tuyến đường. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Bố trí vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho 02 xã điểm Ea Tóh, Phú Xuân để đạt 19/19 tiêu chí, đặc biệt tiêu chí giao thông.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
3	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Giang Thanh, xã Ea Dăh vào Tiểu khu 342, thuộc thôn Giang Đông, xã Ea Dăh (khu vực hiện tại có 159 hộ với 864 khẩu đồng bào Mông đang sinh sống), với chiều dài 6,5km, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
4	Cho chủ trương đầu tư xây dựng 5km các tuyến đường nội buôn thuộc trung tâm xã Đliêya – xã Anh hùng Lực lượng vũ trang.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
5	Quan tâm đến 2 dự án định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số: - Tiểu khu 340 xã Ea Púk, xã Ea Dăh: 171 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, diện tích 204 ha, với tổng mức đầu tư 151 tỷ đồng. - Tiểu khu 311, 314 xã Cư Klông: 236 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, diện tích 180,66 ha, với tổng mức đầu tư 67 tỷ đồng.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
6	Đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến đường nội thị, thị trấn Krông Năng.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
7	Quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp sửa chữa đường Ea Tóh đến Ea Hồ và thị trấn Krông Năng theo Công văn số 4484/TCĐBVN-QLBTĐT ngày 22/8/2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
8	Hướng dẫn triển khai Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 18/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
<b>II</b>	<b>Huyện Ea Kar</b>	
1	Đề nghị tỉnh xem xét lại Dự án bò sữa của Tập đoàn Đức Long trên địa bàn huyện.	Sở Kế hoạch và Đầu tư



Số TT	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu
2	Xem xét hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn đầu tư xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
3	Quan tâm đầu tư mở rộng trụ sở làm việc các xã, vì nhiều đơn vị xây dựng đã lâu, hiện tại không đảm bảo phòng làm việc cho các bộ phận.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
4	Xem xét giải quyết kinh phí làm đường liên xã Ea Tyh – Cư Prông.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
5	Đề nghị bổ sung nguồn cân đối từ tỉnh không thu được do thực hiện miễn giảm thuế giá trị gia tăng từ hàng nông sản; kinh phí bầu cử chưa đảm bảo, cần bổ sung.	Sở Tài chính
6	Nghiên cứu bàn giao toàn bộ các công trình thủy lợi về cho các xã, thị trấn quản lý điều phối nước kịp thời vụ.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7	Chỉ đạo các ngành giải quyết hài hòa việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn từ Hợp tác xã điện - nước sang ngành điện quản lý, trong đó quan tâm việc giao nhiệm vụ giải quyết chế độ chính sách cho người lao động tại Hợp tác xã điện - nước.	Sở Công Thương
8	Cần có giải pháp trong chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm.	Sở Giáo dục và Đào tạo
9	Cho chủ trương xây dựng lại phương án phân loại đơn vị hành chính cấp xã.	Sở Nội vụ
10	Xem xét, đánh giá lại hiệu quả công việc khi chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Trung tâm phát triển quỹ đất chuyển về tỉnh.	Sở Nội vụ
11	Cán bộ được điều động, luân chuyển từ cấp huyện về cấp xã đề nghị giữ nguyên các phụ cấp, chế độ của cán bộ công chức cấp huyện; khoán tiền nghỉ phép của cán bộ, công chức vào quỹ tiền lương.	Sở Nội vụ
12	Có ý kiến với Trung ương về chế độ phụ cấp đối với các tổ chức hội đặc thù theo Nghị quyết 57/2012 ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh chỉ chi trả cho những người đã nghỉ hưu, còn những người không có lương hưu khi tham gia hội này thì không được hưởng phụ cấp.	Sở Nội vụ
<b>III</b>	<b>Thị xã Buôn Hồ</b>	
1	Kiến nghị với Bộ Giao thông – Vận tải sớm đầu tư sửa chữa lại các tuyến đường hoàn trả của dự án đường Hồ Chí Minh tại thị xã Buôn Hồ, gồm: Đường Lý Chiến Thắng – phường Thống Nhất (đường từ phường Thống Nhất đi xã Ea Siên), đường Phù Đổng Thiên Vương – phường Thống Nhất (đường từ phường Thống Nhất đi huyện Cư M'gar), đường Nguyễn Lương Bằng – phường Đạt Hiếu và quan tâm sơn lại dải phân cách đoạn đường một chiều trung tâm thị xã Buôn Hồ; đồng thời, xử lý những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thị xã Buôn Hồ; sửa chữa các nắp cống bị hư hỏng và sửa chữa đường vào Bến nước Buôn Klia – phường Đạt Hiếu.	Sở Giao thông vận tải



Số TT	Nội dung kiến nghị	Cơ quan chủ trì tham mưu
2	UBND tỉnh quan tâm sớm xác định giá đất tại dự án khu đô thị Đông Nam của thị xã để Công ty VN-Đà Thành triển khai đầu tư và điều chỉnh giá một số loại cây trồng; đồng thời, tiến hành bồi thường, thu hồi đất theo quy định	Sở Tài nguyên và Môi trường
3	Sớm cho chủ trương đầu tư dự án Sài Gòn COOP tại thị xã Buôn Hồ; đồng thời bố trí kinh phí để Thị ủy xây dựng trụ sở làm việc tại vị trí mới theo quy hoạch.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
4	Quan tâm đầu tư sửa chữa lại Bến nước Buôn Klia – phường Đạt Hiếu và bến nước Buôn Tring – phường An Lạc.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
5	Sớm bố trí kế hoạch vốn trung hạn để thị xã triển khai xây dựng các tuyến đường của thị xã đã có kế hoạch đầu tư, hiện nay nhiều tuyến đường đã xuống cấp, nhân dân đi lại gặp nhiều khó khăn.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
6	Hỗ trợ kinh phí để địa phương tiếp tục đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
7	Quan tâm bố trí kinh phí để thị xã Buôn Hồ xây dựng trường THCS Nguyễn Khuyến - phường An Bình (đây là 1 trong 3 xã, phường của tỉnh chưa có trường THCS) và xây dựng trụ sở làm việc cho 05 xã, phường chưa có trụ sở làm việc.	Sở Kế hoạch và Đầu tư
8	Đề nghị Sở giáo dục và Đào tạo đưa dự án công trình Trường Hai Bà Trưng (giai đoạn 2) vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017-2020 của ngành, trình UBND tỉnh bố trí vốn tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 để trường sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.	Sở Giáo dục và Đào tạo
9	Đề nghị UBND tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo nghiên cứu đề xuất cấp trên chỉ đạo thêm về Chương trình mô hình trường học mới VNEN.	Sở Giáo dục và Đào tạo

Nhận được Công văn này, các ngành chức năng, đơn vị liên quan căn cứ nội dung khẩn trương phối hợp thực hiện, có văn bản báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/10/2016 để đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.22)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Tiến Dũng**